

สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

มพล. โชว์ผลงาน นศ.ไอที ฉลองสถาปนา มหาวิทยาลัยครบรอบ 12 ปี



ดร.พรณตมล เต็มดี รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดงานแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา IT Open Space ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามานานกว่า 11 ปี มีนักศึกษาที่มีความสามารถในการทำโครงการให้นักศึกษาให้กับหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย จึงได้จัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นในครั้งนี้อย่างพร้อมไปด้วยมีพิธีลงนามข้อตกลงโครงการร่วมมือในการสร้างบุคลากรทางด้านไอที ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และกลุ่มบริษัท MFEC Alliance โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงนามร่วมกันในโอกาสนี้ด้วย

ดูงานสาธารณรัฐประชาชนจีน ในหลักสูตร MBA Logistics & Supply Chain

คณาจารย์และนักศึกษา ในหลักสูตร MBA Logistics & Supply Chain มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ไปศึกษาดูงานประเทศฮ่องกงและเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับฮ่องกงนั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางทะเล ที่มีการให้บริการหนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สำหรับกว่างโจวซึ่งเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าของภาคตะวันออกของจีน

ในการเดินทางครั้งนี้ได้ไปเยี่ยมชมและได้รับข้อมูลความรู้ต่าง ๆ



จากองค์กรใหญ่ที่มีชื่อเสียง เช่น DHL Hong Kong, Hong Kong Air Cargo Terminal Co.Ltd., Hutchison Port Terminal, สำนักงานสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC), ศูนย์กระจายสินค้าในกว่างโจว และสถานที่จำหน่ายสินค้าชายส่งหลายแห่งของกว่างโจว

สอบโควตาภาคเหนือ นักเรียนสมัครเข้าสอบแล้วเกือบ 2,000 คน



มพล.จัดสอบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ นักเรียนสมัครเข้าสอบเกือบ 2,000 คน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้รับความนิยมสูงสุด-ภาษาอังกฤษเป็นอันดับสอง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดให้มีการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2553 มีนักเรียนจากทั่วภาคเหนือทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบตั้งแต่ 07.30 น. เพื่อเข้าสอบข้อเขียนในเวลา 8.30 น. และสอบสัมภาษณ์ในเวลา 10.30 น. รวมจำนวน 1,948 คน โดยมีสาขาวิชาที่มียอดผู้สมัครสูงสุดคือสาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 444 คน รองลงมาเป็นสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ จำนวน 281 คน และสาขาวิชา นิติศาสตร์ จำนวน 265 คน